



สารมัธยมศึกษา เขต ๑๓

SECONDARY EDUCATION NEWSLETTER

“สำนักงานมาตรฐาน บริการดี มีความโปร่งใส ใฝ่โลกคุณภาพ”

Tel. 075-213752 E-mail : matthayom13@gmail.com http://www.matthayom13.go.th

ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2559

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน



นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงเรียนสภากาชาด จังหวัดตรัง(โรงเรียนแม่เหล็ก) รวมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านท่าเรือกันตัง อำเภอกันตัง พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมของเครือข่าย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยมีนายสังกร รัชชชีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับ เมื่อเร็ววันนี้

ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET



ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET : เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ นายสังกร รัชชชีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมาย ว่าที่ร้อยตรี นพดล รัชชแก้ว รอง.ผอ.สพม.๑๓ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยกรณำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาและการวางแผนการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ ในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา

โอกาสเดียวกันได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครูที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET และมอบหมายให้นายอวิรุทธ์ กิตติวรุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีปิด ณ โรงแรมบุญสยาม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ตามศึกษากา



เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 นายสังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (สพม.13) มอบหมายให้ นายปฐม ภาโอภาส รองผู้อำนวยการ สพม.13 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของโรงเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ให้แก่ครูคอมพิวเตอร์ หรือผู้ดูแลระบบ DMC ของสถานศึกษาสังกัด สพม.13 (จังหวัดตรัง) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสภาราชนี 2 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนางลัดดาวรรณ ชูณหพิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.13 เป็นวิทยากร ในโอกาสนี้ นายยงยุทธ มณีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชนี 2 นายอวัช จิตรชวาล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมในพิธีเปิดด้วย

พะเนาะอชั



นายสังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายกรรณพล พราหมภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของตลาดแรงงาน สามารถชี้แนวทางการศึกษาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองให้สามารถตัดสินใจวางแผนการศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรประกอบด้วย นายเชียรศักดิ์ ศรีช้า รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ /นายสมศักดิ์ แพรกม่วง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง /นางบุญเรือน ปานจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ /นายฉันท ประสบพิชัย หัวหน้าศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น ในวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ ห้องธนาภูมิ ชั้น 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง.

ภาพกิจ : นายทนนต์ศักดิ์ ไทงาม
 : นางสาววงษา ไทงาม
 ภาพ : นางสาวศศิณีษุ นิลไพรัช
 ฎวาวาน : นายประยุทธ์ ใจจิต
 ที่ปรึกษา : นายอวัชกร รักชูชื่น ผอ. สพม.13

